

RATCHเซ็นเอ็มไออยู่กับITD ถือหุ้น30%โรงไฟฟ้าที่ทวาย

ASTVผู้จัดการรายวัน - “ผลิตไฟฟ้าราชบุรีฯ” เซ็นเอ็มไออยู่กับอิตาเลียนไทยฯ ร่วมทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน 4 พันเมกะวัตต์ที่ทวาย สหภาพพม่า โดยเข้าไปถือหุ้น 30% เผยระยะแรกจะลงทุนโรงไฟฟ้า SPP จำนวน 3 โรง รวม 400 เมกะวัตต์แล้วเสร็จในปี 2557

วานนี้ (14 พ.ย.) นายพพล มลิินทางกร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)(RATCH) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ(เอ็มไอยู)การร่วมทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 4 พันเมกะวัตต์ที่นิคมอุตสาหกรรมทวาย สหภาพพม่ากับนายเปรมชัย วรรณสุข ประธานบริหาร บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับสิทธิในการพัฒนาพื้นที่ในทวายประมาณ 2 แสนไร่ในการทำโครงการก่อสร้างพื้นฐานและนิคมอุตสาหกรรมทวาย

นายพพล กล่าวว่า บริษัทจะเข้าไปถือหุ้นใน โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 4 พันเมกะวัตต์ที่ทวาย สัดส่วน 30% ที่เหลือ ITD ถือหุ้น 70% โดยระยะแรกจะลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง จำนวน 3 โรงคิดเป็นกำลังการผลิต 400 เมกะวัตต์ ใช้เงินลงทุนประมาณ 800 ล้านดอลลาร์ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2557 โดยไฟฟ้าที่ผลิตได้ส่วนหนึ่งป้อนให้แก่โรงงานในนิคมทวายที่เหลือจะส่งกลับมาขายให้ไทย

หลังจากนั้น หยอดก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 600 เมกะวัตต์จำนวน 6 โรงคิดเป็นกำลังการผลิต 3600 เมกะวัตต์ ใช้เงินลงทุนเมกะวัตต์ละ 1.5 ล้านดอลลาร์ โดยการก่อสร้างโรงไฟฟ้าดังกล่าวยังไม่กำหนดแน่นอนว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใดขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าของเศรษฐกิจและความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งในไทยและพม่า

ทั้งนี้ในปี 2555 จะมีความชัดเจนการร่วมทุนโครงการดังกล่าวโดยเฉพาะการจัดทะเบียนตั้งบริษัทร่วมทุนในการทำธุรกิจโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 4 พันเมกะวัตต์ นอกจากนี้ บริษัทฯยังสนใจที่จะร่วมทุนในการจัดหาถ่านหินและทำเทียบเรือในทวายด้วย

นายพพล กล่าวต่อไปว่า บริษัทฯตั้งเป้าลงทุนในปี 2555 จำนวน 1.2 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนโครงการต่อเนื่องที่มีอยู่ในมือและการร่วมทุนหรือซื้อกิจการโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ในต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้ มีอยู่อีก 3 โครงการนอกเหนือจากที่ลงนามเอ็มไออยู่กับ ITD ร่วมทุนตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ทวาย คาดว่าในปีหน้าจะได้ข้อสรุปอย่างน้อย 2 โครงการโดยโครงการดังกล่าวนี้มีกำลังการผลิตรวมมากกว่า 1 พันเมกะวัตต์

สำหรับแหล่งเงินทุนนั้น ขณะนี้บริษัทฯมีกระแสเงินสดในมือแล้วประมาณ 7-8 พันล้านบาท และยังมียกเงินที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการออกหุ้นกู้อีก 7.5 พันล้านบาท ขณะที่บริษัทฯมีความสามารถในการกู้ยืมจากสถาบันการเงินได้อีก 2-3 หมื่นล้านบาท เนื่องจากมีอัตราหนี้สินสุทธิต่อทุน(Net Debt) 0.5 เท่า โดยตั้งเป้าหมายไม่ให้เกิน 1 เท่า

ผลการดำเนินงานในปีนี้เป็นบริษัทฯคาดว่าจะมีรายได้และกำไรสุทธิดีกว่าปีก่อน หลังจากได้เข้าไปถือหุ้นในกิจการของกองทุน Transfield Infrastructure Fund ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น RATCH-Australia Corporation Limited (RAC) สัดส่วน 56.16% และปลายปีนี้จะเพิ่มสัดส่วนเป็น 68% โดยใช้เงินลงทุนอีก 1,500 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายในเดือนมิ.ย.2555 บริษัทฯจะซื้อหุ้น RAC เพิ่มเป็น 80% และการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ก่อนกำหนดในโรงไฟฟ้าน้ำจืด 2 แม้ว่าจะมีความกังวลในไตรมาส 4/2554 อาจได้รับผลกระทบจากความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลงอันเนื่องมาจากสถานการณ์น้ำท่วมและฤดูหนาวก็ตาม

นายพพล กล่าวต่อไปว่าในปีนี้เป็นบริษัทฯจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 5.1 พันเมกะวัตต์ และจะเพิ่มขึ้นเป็น 6.6 พันเมกะวัตต์ในปี2559 ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่ากำลังการผลิตไฟฟ้าของบริษัทฯอาจเพิ่มสูงมากกว่าเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากได้บรรลุเป้าหมายการลงทุนในโครงการพลังงานทดแทน 100 เมกะวัตต์ครบก่อนกำหนดไว้ตามแผนเดิมในปี 2559 หากมีโอกาสลงทุนเพิ่มเติมก็พร้อมลงทุนทันทีเพื่อสนองนโยบายรัฐด้านพลังงานทดแทน

ส่วนโครงการโซลาร์ฟาร์มที่บริษัทร่วมทุนในนามบริษัท โซลาร์ต้า จำนวน 8 โครงการนั้น กำลังการผลิต 34.25 เมกะวัตต์ คงต้องเลื่อนการเปิดโครงการถึง 7 แห่งเป็นต้นปีหน้า จากเดิมปลายปีนี้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ■